





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
โครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.ระยอง สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, hfocus, thailandplus, thaigov, sondhitalk) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง จัดบริการแพทย์เฉพาะทาง 30 คลินิก ดูแลประชาชนกว่า 1,500 คน เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวกว่า 8 แสนคน	-
บทความนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด บทบรรณาธิการ - นำยินดีที่นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ รวมเป็น 45 จังหวัดแล้ว การใช้สิทธิทำได้ง่าย ผลการประเมินพบประชาชนมีความพอใจสูงมาก โดย 1 พ.ค. 67 นี้ รัฐบาลจะเปิดให้บริการเป็นเฟสที่ 3 ใน อีก 33 จังหวัด ถือเป็นนโยบายการดูแลสุขภาพของประชาชนรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทัดถึง จึงนำเสนอสนับสนุนอย่างยิ่ง หวังว่าจะสามารถขยายพื้นที่บริการไปยังจังหวัดที่เหลือทั่วประเทศโดยเร็ว	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ลงพื้นที่ตรวจโรงงานไฟไหม้สารเคมี จ.ระยอง สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, mco, newtv, thaipbs, nationtv, thestandard, prd., ch3plus, pptvhd, soudhitalk, one31, INN, thebetter, thaigov, thereporter) - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ลงพื้นที่ตรวจโรงงานไฟไหม้สารเคมี จ.ระยอง พร้อมสั่งการ 5 ข้อ แก้ปัญหาเยียวยาประชาชน กำหนดวันเร่งรัดหาสาเหตุเพลิงไหม้ - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นได้อพยพชาวบ้าน 78 คน จาก ต.บาลบางบุตร และต.หนองบัว ไปยังศูนย์พักพิง ยังเหลืออีก 39 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง 4 คนป่วยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการได้รับสารจากเหตุไฟไหม้ และหลังเพลิงสงบจะเข้าไปดูว่ามีสารเคมีใดหลงเหลือบ้าง เพื่อหาวิธีกำจัด	-
โรคโควิด 19 สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, js100, soudhitalk, TNN, isaranews, hfocus, thebangkokinsight, thailandplus, nationtv) - นพ.งชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า รมว.สธ. มอบหมายกรมควบคุมโรคติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยสัปดาห์นี้พบป่วย 1.6 พันกว่าราย เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย ซึ่งเป็นไปตามคาดของโรคประจำถิ่นที่พบผู้ป่วยได้ตลอดปี ระบาดตามฤดูกาล พบมากขึ้นช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องฤดูฝน-เปิดเทอม ทั้งนี้ โดยเชื้อปัจจุบันคือสายพันธุ์ย่อย XBB.1 เชื้อไม่รุนแรง อาการเหมือนหวัดทั่วไป ทำให้ป้องกันตัวลดลง สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง ย้ำมีอาการให้ตรวจ ATK สวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ	-
คืบหน้าเหตุแอมโมเนียรั่ว สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, thereporter) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจเหตุแอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งปัตตานีรั่ว ไม่พบพนักงาน-ชาวบ้านโดยรอบป่วย เนื่องจากรั่วน้อย	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุมได้ไว สั่งหยุดผลิตชั่วคราวแล้ว รอดตรวจสอบพื้นที่และระบบการผลิต เบื้องต้นพบว่าที่เส้นท่อ ไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำ พร้อมให้โรงงานตรวจสอบระบบผลิตอย่าให้มีปัญหา</p>	
<p>แจ้งกรณีมีการแอบอ้างโลโก้ สธ. - ชื่อ อภ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- อภ. แจ้งกรณีมีการแอบอ้างนำโลโก้ สธ. และชื่อองค์การเภสัชกรรมไปใช้บนสื่อออนไลน์ ว่า อภ. ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างทุกกรณี และไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำตราสัญลักษณ์ของ อภ. ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี โดยอภ. จะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p>พบเหล่า-บุหรี่ปั๊พไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้นในวัยรุ่น</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผยรายงานการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพเด็กในวัยเรียน พบวัยรุ่นจำนวนมากดื่มแอลกอฮอล์และใช้บุหรี่ปั๊พไฟฟ้า พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐหามาตรการจัดการการเข้าถึงสารเสพติดในเด็ก</p>	-
<p>ตรวจร้านลอบนำเข้าสินค้าไม่ผ่าน อย.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยว่า จากการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับ สสจ.ทั่วประเทศ ได้ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องสำอาง 399 แห่ง พบลักลอบนำเข้าไม่มีฉลากภาษาไทย 49 แห่ง 626 รายการ จึงได้สั่งระงับการจำหน่าย ตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมาย และดำเนินคดีเจ้าของร้านแล้ว</p>	-
<p>เตือนภัยร้อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด และนพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับโรคลมร้อน ว่า เกิดจากภาวะร่างกายร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน โดยปี 2567 มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย ส่วนโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 วันที่ 14-20 เม.ย. พบติดเชื้อรักษาตัวใน รพ. 1,004 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กทม. ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เสียชีวิต 3 ราย ทุกรายเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- สถาบันโรคทรรวงอก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้แจ้งกรณีมีการแชร์ข้อมูลเรื่องเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงเป็นปอดอักเสบ ว่า โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม หมายถึงโรคติดเชื้อที่ปอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อมักอยู่ในน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อได้หลายทาง ตั้งแต่การหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรง การสำลักอาหาร การแพร่กระจายตามกระแสเลือด หรือแพร่ผ่านจากมือคน พบได้บ่อยทั้งในผู้สูงอายุและเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด มีโรคหัวใจ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะขาดอาหาร</p>	-
<p>อสม.ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ch7, ch3plus</p> <p>- นางวาสนา อสม. ต.บ้านสวน จ.ชลบุรี เกิดอุบัติเหตุรถชน สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานโรงงาน ดื่มแอลกอฮอล์มา อ่างซัปรดมาดี ๆ แต่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาหาเอง ตำรวจจึงคุมตัวตรวจวัดหาปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ภายหลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถจักรยานยนต์ขับตามช่องทางปกติ แล้วรถกระบะพุ่งเข้ามาชน</p>	-
<p>ปัญหาระบบใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ The Active โพสต์ถึงปมคลินิกไม่ออกไปส่งตัว ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชคิดสั้น พบว่ากว่า 2 เดือน ปชช.เดือดร้อนหนัก สปสช. ยังแก้ปัญหาไม่จบ ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยบัตรทองเตรียมหารือ กทม.-สปสช. หาทางออก 1 พ.ค. นี้</p> <p>- เพจ Darma-addict ให้ความเห็นว่า ระบบใบส่งตัวแบบใหม่กลุ่มนี้เดือนร้อนที่สุด ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง</p>	-